

	<p>๑.๑ จัดระบบการส่งต่อเพื่อรับบริการ ให้การปรึกษาและตรวจเอชไอวี และ ส่งเสริมการตรวจเอชไอวีให้คู่ของ ประชากรหลัก</p> <p>๑.๒ จัดระบบการนำสู่การตรวจเอชไอวี และคัดกรองโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ โดยบริการเชิงรุก ผ่านระบบการเป็นสมาชิก</p> <p>๑.๓ ให้บริการผ่านศูนย์บริการชุมชน (Drop-in Center) กับกลุ่มประชากร เป้าหมายและคู่</p> <p>๑.๔ ให้บริการผ่านเครือข่ายร้านยา</p>	<p>ความพร้อมในเรื่อง อุปกรณ์ บุคลากร สถานที่</p> <p>ร้านขายยาให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ส่งต่อ รับทราบช่องทาง สามารถแนะนำผู้รับบริการ ได้</p>	<p>ร้านขายยา</p>													
๒.การเข้าสู่ระบบผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์	<p>๒.แนะนำหรือส่งต่อประชากรเป้าหมาย เข้าสู่ระบบบริการให้การปรึกษาและ ตรวจเอชไอวี คัดกรองโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ผ่านการลงทะเบียนโดย Social Media ได้แก่ websites, facebook, Lines, geo-social application</p> <p>๒.๑ กระจายสื่อ online แนะนำสถานที่ ตรวจและรับบริการนัดตรวจออนไลน์</p>	<p>มีการประชาสัมพันธ์ มีการอัพเดทสม่ำเสมอ เกี่ยวกับช่องทางและ ชักชวนสมัครเป็นสมาชิก ในเฟสบุ๊ก</p>	<p>พื้นที่ ที่สามารถออนไลน์ได้</p>	<p>นายณัฐชัย จุฑาอารยะกุล</p>			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
TEST																
๑. Same day result test	<p>๑.ขยายบริการตรวจเอชไอวีที่แจ้ง ผลได้ในวันเดียวในหน่วยบริการ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ ตำบล ทุกแห่ง และฝ่ายเวชศาสตร์ชุมชน มีความรู้และความสามารถให้คำปรึกษา, แล</p>	<p>อำเภอจุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพป ตำบล ทุกแห่ง และฝ่ายเวชศาสตร์</p>	<p>นายณัฐชัย จุฑาอารยะกุล</p>			✓	✓	✓	✓	✓	✓				

<p>๑. การเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัส</p>	<p>๑.เริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัส</p> <p>๑.๑ จัดระบบการเชื่อมต่อระหว่างจุดบริการในโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้ลงทะเบียนเข้าสู่การรักษาด้วยยาต้านไวรัส</p> <p>๑.๒ องค์กรพัฒนาเอกชน หรือองค์กรชุมชนช่วยเหลือ สนับสนุนและจัดการส่งผู้ติดเชื้อเอชไอวีสำหรับกรณีที่ไม่กล้าไปเอง</p> <p>๑.๓ ให้บริการตรวจ CD๔ ในโรงพยาบาลที่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีอยู่มากกว่า ๕๐๐ คน</p>	<p>ผู้รับบริการมีความรู้ เรื่องการปฏิบัติตัว, เรื่องขั้นตอนการรักษา มีความตระหนัก มีความไว้วางใจ และยินยอมรักษา</p> <p>มีระบบรักษาความลับของผู้ป่วย</p> <p>ร่วมพูดคุย และหาแนวทางการรักษาร่วมกัน</p> <p>มีระบบการติดตามผู้รับบริการ</p> <p>ได้รับการรักษาตามมาตรฐานการรักษา</p>	<p>ศูนย์สุขใจ โรงพยาบาลจุน</p>	<p>นายณัฐชัย จุฑาอารยะกุล</p>						√	√	√	√	√	√
<p>RETAIN POSITIVE</p>															
<p>๑.การดูแลให้ผู้ติดเชื้อรักษาต่อเนื่อง</p>	<p>๑.ดูแลให้ประชากรหลักที่อยู่ร่วมกับเชื้อได้รับการและกินยาต่อเนื่อง</p> <p>๑.๑ วิเคราะห์ข้อมูลผู้ติดเชื้อเอชไอวีรักษาที่โรงพยาบาลและวางแผนส่งรักษาต่อในโรงพยาบาลชุมชนหรือรพ.สต.ที่สะดวกต่อการรักษาต่อเนื่อง</p> <p>๑.๒ ติดตามสนับสนุนและดูแลการติดตามเยี่ยมเป็นรายบุคคลโดยภาคประชาสังคม (case management)</p> <p>๑.๓ จัดกิจกรรมบริการดูแลสุขภาพที่เป็นองค์รวม รวมบริการอนามัยเจริญ</p>	<p>มีการประชุมส่งคืนข้อมูลแก่ชุมชน</p> <p>มีการติดตามเยี่ยมบ้าน เช่น กลุ่มที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้ที่มีปัญหาในการเดินทาง</p> <p>มีระบบการติดตามผู้รับบริการเมื่อผู้ป่วยไม่มาตามนัด</p> <p>มีแบบทดสอบความรู้และสร้างความตระหนักในการรักษาตนเอง และคู่ ของตน</p>	<p>ศูนย์สุขใจ โรงพยาบาลจุน</p>	<p>นายณัฐชัย จุฑาอารยะกุล</p>						√	√	√	√	√	√

